



# การยางแห่งประเทศไทย

Rubber Authority of Thailand

สรุปสถานการณ์ราคายางรายสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565

ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 62.99 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1.17 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันเฉลี่ยอยู่ที่ 64.12 บาท/กก. ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1.96 บาท/กก. ในภาพรวมราคายางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคายางได้ปรับตัวลดลงตอบรับ ปัจจัยกดดันน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงไปบ้างแล้ว รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ต้องเผชิญต่อไปจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทำให้เกิดการเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ประกอบกับทางตอนใต้ไทยมีฝนตกทำให้ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อยลงเป็นปัจจัยหนุนราคายางได้บ้าง

**คาดการณ์ราคายางแผ่นดิบ ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2565** คาดว่าราคายางแผ่นดิบเคลื่อนไหวไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 62.00 บาท/กก. โดยภาพรวมมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคายาง ดังนี้ ปัจจัยสนับสนุน

ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยธนาคารกลางไทยประมาณการกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 35.25 - 35.85 บาท/ดอลลาร์ และระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 5 ปีครั้งที่ 35.57 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทอ่อนค่าลงเกือบตลอดสัปดาห์ แม้เงินดอลลาร์ฯ จะเผชิญแรงขายจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังประธานเฟดยืนยันต่อสภาkongเกรสว่า เฟดมุ่งมั่นที่จะจัดการกับปัญหาเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้เงินเฟ้อสหรัฐฯ กลับเข้าสู่เป้าหมายที่ 2% แต่ก็ยอมรับว่า การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะถดถอย

สต็อกยางจีน ณ ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ล่าสุดปรับตัวลดลงโดยวันที่ 17 มิถุนายน 2565 อยู่ที่ 253,388 ตัน เพิ่มขึ้น 1,900 ตัน (วันที่ 24 มิถุนายน 2565 อยู่ที่ 251,480 ตัน

### ปัจจัยกดดัน

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดกังวลการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะทำให้อุปสงค์น้ำมันชะลอตัวลง โดยนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยืนยันว่าเฟดจะเดินหน้า ควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป และอาจส่งผลให้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย

### เศรษฐกิจที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้

#### เศรษฐกิจของไทย

- รายงานเศรษฐกิจการเงินเดือน พ.ค.ของไทย

#### เศรษฐกิจของจีน

- ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน

#### เศรษฐกิจของสหรัฐ

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนี ISM/PMI ภาคการผลิตเดือน มิ.ย.

ปริมาณยางแผ่นดิบและแผ่นรมควันในตลาดกลาง จากสัปดาห์ที่ผ่านมา (กก.)



